

ประจำวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2556

พาณิชย์ เตรียมลงนามซื้อขายข้าวแบบ G to G 1.2 ล้านตันกับจีน 20 พ.ย.นี้

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ จะเป็นประธานพิธีลงนามสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรแบบรัฐต่อรัฐ(G to G) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ เวลา 13.00 น.

การลงนามสัญญาซื้อขายข้าวในรูปแบบ G to G กับรัฐวิสาหกิจของจีนจากมณฑลเฮย์หลงเจียง ปริมาณ 1.2 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้าวที่ได้หารือกันไว้ก่อนหน้านี้ โดยมีกำหนดส่งมอบภายใน 1-2 ปี เริ่มตั้งแต่ต้นปี 57 และยังมีมีการลงนามซื้อขายมันสำปะหลังในครั้งนี้อย่าง

ส่วนการเปิดยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสต็อกรัฐบาลจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 54/55, นาปรังปี 55 และนาปีปี 55/56 (รอบ1) รวม 452,537 ตัน แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 และปลายข้าวขาวเอวัน เลิศ รวม 300,275 ตัน เพื่อจำหน่ายในประเทศ และ/หรือส่งออก และข้าวขาว 5% รวม 152,262 ตัน เพื่อส่งออกต่างประเทศ เมื่อวันที่ 19 พ.ย.นั้น ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคาเข้ามาเพียงแค่ 4 ราย โดยผู้ที่เสนอซื้อข้าวขาว 5% เพื่อการส่งออก ได้แก่ บริษัท รอยัลริชชีไรซ์, บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์, บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ ส่วนบริษัท ข้าว ซี.พี. เสนอซื้อข้าวหอมมะลิ ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดซองและเจรจาต่อรองกับผู้เสนอซื้อในวันที่ 20 พ.ย.นี้

นายสุรศักดิ์ เรืองเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีที่มีการเปิดประมูลสต็อกข้าวเป็นการทั่วไปรวม 6 ครั้ง สามารถระบายออกไปได้จำนวน 700,000-800,000 ตัน จากปริมาณที่เปิดประมูล 2 ล้านตัน และยังมีมีการขายข้าวในรูปแบบ G to G ซึ่งสามารถส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลต่างประเทศตั้งแต่กลางปี 55 ถึงปัจจุบันได้แล้ว 7-8 ล้านตัน สามารถส่งเงินคืนกระทรวงการคลังแล้ว 140,000 ล้านบาท และในอีก 2 เดือนที่เหลือของปี 56 จะสามารถคืนเงินได้เพิ่มอีก 24,000 ล้านบาท

สำหรับการส่งออกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 พ.ย.56 ไทยส่งออกข้าวรวมปริมาณ 5.6 ล้านตัน ลดลง 2-3% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.14 แสนล้านบาท) ลดลง 5%

ที่มา ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งยกระดับโรงสีข้าวเข้าสู่มาตรฐาน มอก.

นายพลุ โฉมหารชุน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ประเทศไทยส่งออกข้าวปีละหลายแสนล้านบาท มีผู้ประกอบการโรงสีข้าวรวม 38,437 ราย ส่วนใหญ่เป็นโรงสีขนาดกลางและขนาดเล็ก กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงจัดทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับโรงสีข้าว หรือ มอก.2581-2556 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ผสมผสานระหว่างมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ Good Manufacturing Practice (GMP) และจะเชิญชวนให้โรงสีปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานนี้ต่อไป

สำหรับการผลักดันโครงการโรงสีข้าวคุณภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน มอก.2581-2556 นั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว ได้แก่ กรมการข้าว สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) สถาบันอาหาร และจะเริ่มต้นเดินหน้าโครงการในช่วงต้นปี 2557 โดยมีเป้าหมายที่จะ

ส่งเสริมให้โรงสีข้าวโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เจ้าของเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีความพร้อมที่จะพัฒนา มาตรฐานระบบบริหารงาน และการผลิตให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ มอก.2581-2556 จะเริ่มสร้างการรับรู้กับผู้ประกอบการ โรงสีกลุ่มเป้าหมายผ่านความช่วยเหลือจาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่จะคัดเลือกโรงสีที่มีความพร้อมเป็นกลุ่มนำร่องเข้าโครงการระยะแรกเพื่อสร้างโรงสี ต้นแบบขึ้นมาแต่ละจังหวัด จากนั้นจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการชักชวนเพื่อนโรงสีให้เข้าสู่ระบบ พัฒนาระบบ บริหารงานตามมาตรฐานใหม่นี้ พร้อมกันนี้จะดำเนินการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับโรงสีข้าวชุมชนและโรงสี ข้าวขนาดเล็กให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานการบริหาร จัดการและการผลิต เพื่อเตรียมความ พร้อมสู่การเป็นโรงสีข้าวคุณภาพในอนาคตด้วยควบคู่ไปด้วย ซึ่งในสวนนี้จะเริ่มจากการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดเบื้องต้น ในระดับจังหวัดเพื่อปูทางสู่การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน มอก.2581-2556 ต่อไป

นายพลสุ กล่าวว่ กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายที่จะส่งเสริมโรงสีข้าวไทยทั้งระบบ ซึ่งมี 38,437 ราย แบ่งเป็นขนาดเล็ก 37,852 ราย ขนาดกลาง 503 รายและโรงสีขนาดใหญ่ 82 ราย ให้มีศักยภาพ ทั้งมาตรฐานการ ระบบบริหารจัดการและการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นอีกก้าวหนึ่งของการก้าวสู่การเป็นครัวไทยสู่ครัวโลกตาม นโยบายของรัฐบาลยังช่วยเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และขยายตลาดค้าข้าวของไทย ออกไปสู่ตลาดค้าข้าวโลกด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

ที่มา สำนักข่าวไทย

'คลัง-ธ.ก.ส.' ดิ้นหาเงินจํานำข้าว

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส.เริ่มทยอยจ่ายเงินในโครงการจํานำข้าวที่ค้างอยู่บ้างแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ออกไปประทวนไปแล้วยังไม่ได้รับ เงินก่อนหน้านี้ 6.6 พันล้านบาท หรือประมาณข้าว 3 แสนตัน โดยคงจะใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าจะจ่ายครบทุกราย ส่วน ข้าวในฤดูการผลิต 2556-2557 ที่กำลังจะเริ่มสู่เข้าโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ ธ.ก.ส.คงต้องทยอยจ่ายเงิน ออกไปเช่นเดียวกัน เนื่องจากธนาคารในฐานะผู้จ่ายเงินยังต้องบริหารเงินในโครงการให้อยู่ภายใต้กรอบ 5 แสนล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดไว้ให้ดูแลการใช้เงินลงมาในระดับดังกล่าวภายในสิ้นปีนี้ จากขณะนี้ที่ยัง เกินวงเงินประมาณ 5 หมื่นล้านบาทไม่ใช่ว่า ธ.ก.ส.มีปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2556 ธ.ก.ส.ต้องรอเงินเข้ามาเพิ่มเติมด้วย โดยเฉพาะเงิน จากการระบายข้าวโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ยืนยันว่าน่าจะส่งเข้ามาได้เพิ่มเติมอีก 2.4 หมื่นล้านบาท จากที่ส่งเข้า มาแล้ว 1.5 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้รับเงินจัดสรรจากงบประมาณ 2557 เข้ามาแล้วประมาณ 8.2 หมื่นล้านบาท และ ได้นำไปตัดหนี้เงินกู้เดิมแล้ว 5 หมื่นล้านบาททำให้กระทรวงการคลังโดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบพ. สามารถกู้เงินเพื่อใช้หมุนเวียนในโครงการจํานำข้าวภายในกรอบไม่เกิน 4.1 แสนล้านบาทได้เพิ่มเติมอีกบางส่วน โดยการดำเนินโครงการในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ คาดว่าจะใช้เงินอีกประมาณ 7 หมื่นล้านบาท

“จากที่หารือเบื้องต้น สบพ.เตรียมจะกู้เงินให้ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งอาจจะอยู่ในวงเงินประมาณแสนล้านบาทที่สามารถกู้หมุนเวียนมาใช้ได้โดยไม่เกินกรอบเงินกู้เดิม โดยน่าจะเป็นการใช้เงินภายในเดือนธันวาคมปีนี้ประมาณ 7 หมื่นล้านบาท แต่ในช่วงเดือนไตรมาสแรกของปีหน้ายังจำเป็นต้องใช้เงินจํานำข้าวอีกจำนวนมาก เพราะของปีการผลิต 2556-2557 ตั้งวงเงินดำเนินโครงการไว้ 2.7 แสนล้านบาท ทำให้กระทรวงการคลังต้องเตรียมสภาพคล่องไว้ให้ ธนาคารเพิ่มเติมด้วยเพราะในระยะแรกอาจยังไม่ได้รับเงินจากการระบายข้าวเข้ามาเพิ่มเติมจากที่ตั้งเป้าหมายไว้ปีหน้า 1.3 แสนล้านบาท” นายสุพัฒน์กล่าวและว่า ส่วนที่เหลือซึ่งจะต้องใช้เงินกู้ 1.4 แสนล้านบาทนั้นก็อาจจะต้องเสนอ คณะรัฐมนตรีให้ขยายเพดานกู้เงินชั่วคราวด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินโครงการเกิดปัญหาสะดุดลง

รวมถึงการเสนอขอวงเงินเพิ่มเติมจากงบประมาณอีก 2-3 หมื่นล้านบาทในส่วนของหนี้ค้างชำระเดิมที่รัฐบาลต้องจ่ายคืน ธ.ก.ส.จากโครงการเก่าๆ ในอดีต ซึ่งหากจะขอวงเพิ่มก็ต้องขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติของกรม.ด้วย

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังระบุว่า การกู้เงินใช้ในโครงการจำนำข้าวนั้นสบน.มีหลักที่ชัดเจนที่จะดูแลไม่ให้เกิดการอบวงเงินเดิม 4.1 แสนล้านบาท โดยหากมีเงินใช้หนี้เดิมเข้ามาก็จะกู้ใหม่ให้ทันทีเพื่อให้หมุนเวียนใช้ในโครงการได้ต่อเนื่อง โดยขณะนี้สามารถกู้ได้จำนวน 1.05 แสนล้านบาท ซึ่ง สบน.จะพิจารณาการกู้เงินให้ ธ.ก.ส.ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีภาระต้นทุนที่สูงเกินไป โดยจะเป็นการกู้จากสถาบันการเงินแต่หากสถาบันการเงินเสนออัตราดอกเบี้ยเข้ามาสูงเกินไปก็อาจจะต้องชะลอการกู้เงินออกไปก่อน

ที่มา คมชัดลึก

ต้นชาวนาผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงธุรกิจ สางปัญหาผลผลิตเกินโควตาโครงการรับจำนำ

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลปรับหลักเกณฑ์รับจำนำข้าวใหม่ เพื่อเป็นการรักษาวินัยคลัง ทำให้ชาวนาจำนำข้าวเปลี่ยนไปฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไปได้ไม่เกิน 350,000 บาท/ครัวเรือนนั้น นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายพัฒนาศักยภาพชาวนากลุ่มนี้ภายใต้โครงการส่งเสริมชาวนาที่มีศักยภาพให้เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงธุรกิจ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการ ยกกระดับคุณภาพผลผลิตข้าว และสร้างความเข้มแข็งต่อการแข่งขันในตลาดเสรี เนื่องจากแต่ละปีมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพาะปลูกประมาณ 1.4 ล้านตัน โดยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ชาวนาคัดเลือกและเก็บไว้ปลูกเองจำนวนหนึ่ง และมีความต้องการซื้อเพิ่มเติมปีละ 600,000 ตัน ในขณะที่ปัจจุบันภาครัฐและเอกชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพมาตรฐานได้ประมาณ 400,000 — 500,000 ตันเท่านั้น

สำหรับแนวทางดำเนินงาน กรมการข้าวจะร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดต่างๆ และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ คัดเลือกชาวนาที่มีพื้นที่ปลูกประมาณ 40 ไร่และมีผลผลิตข้าวมูลค่าเกิน 350,000 บาท/ ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2557—2559 ปีละ 1,000 คน เข้ารับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกขั้นตอน ควบคู่กับการทำศีกษาดูงานกลุ่มเกษตรกร เอกชนที่ประสบความสำเร็จในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้งนี้ กรมการข้าวจะตรวจรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ (GAP Seed) พร้อมสนับสนุนการจำหน่าย

ด้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากจะเกิดทักษะจนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตอบสนองความต้องการได้แล้ว จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าการปลูกข้าวเพื่อจำหน่ายทั่วไป เนื่องจากเมล็ดพันธุ์มีราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 20 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ราคารับจำนำข้าว 15 บาท/กิโลกรัม และยังสามารถทยอยคัดเลือกประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ โดยสามารถเป็นผู้ผลิต รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเอง เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับหน่วยงาน และผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้านนี้อยู่แล้ว รวมทั้งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เช่น ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือสหกรณ์การเกษตรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถรวมกลุ่มกันผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งกรมการข้าวจะสนับสนุนจัดตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชน และสนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในปีที่ 2 และ 3 ปีละ 10 ชุด

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้นจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ปีละ 29,200 ตัน รวมระยะเวลา 3 ปี มีเมล็ดพันธุ์ดีรวม 87,600 ตัน เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรทั่วไปปลูกในพื้นที่ 4,610,500 ไร่

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พ่่านได้ 'IMF' บี่เลิกจ้ำนห้ข้่าว

รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้งโดยตรงเกี่ยวกันโยบายจ้ำนห้ข้่าวทุกเมล็ดขงรัฐบาลต้งออกม้ให้ส้ภษณด์ตบด้ขอเสนอขงกองทุนการเงนระหว้งประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่ให้ยกเลิกนโยบายด้งกล้่าวย้งถ้วนหน้า โดยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี้และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล้่าวว่า ย้งอ่านรายงานขงไอเอ็มเอฟไม่ละเอียด เขาย้งไม่เข้าใจในหลายๆ เรื่อง ซึ่งคงต้งมีการอธิบายกััน

"รัฐบาลมีแนวทางการรับฟังข้อสังเกตต้งๆ แต่ไอเอ็มเอฟต้งเข้าใจอะไรให้ลึกซึ้งก่อนออกมาให้ความเห็นอันเป็นทฤษฎีที่อาจนำไปใช้กัประเทศอื่นๆ ได้ แต่จะเหมาะกัไทยหรือไม่ั้น เราขออนุญาตดูขงเราเองก่อน" นายกิตติรัตน์กล้่าว

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รุมว.พาณิชย์ กล้่าวว่า การช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนนั้นรัฐบาลได้ทำอยู่แล้ว ส่วนเรื่องที่ยกข้่าวการจ้ำนห้ข้่าวมีทุจริตเยอนั้นเป็นเรื่องที่ว้ากันไป เพราะเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยไม่ได้หายไปไหน และไม่ว่าจะมีคอร์รัปชันหรือไม่ เบ็ดเสร็จก็ใช้ขบประมาณใล้ๆ กันไม่มากไปกว้านี้ ปัญหาทั้งหมดที่ต้งชาติวิพากษ์วิจารณ์เขาอาจไม่เข้าใจในการใช้ขบประมาณเรื่องข้่าว

"ข้อเสนอขงไอเอ็มเอฟนั้นต้งดูรายละเอียดข้อเสนอก่อน เพราะขณะน้ย้งไม่เห็น ถ้ามีอะไรที่เข้าใจผิด เราที่จะชี้แจง อะไรที่ดีก็ให้นำมาพัฒนาปรับปรุง" นายนิวัฒน์ธำรงระบุ

มีรายงานว่าพรรคประชาธิปไตย (ปชป.) ได้เตรียมร่างคำร้องขอถอดถอนรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 270 ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลไว้แล้ว โดยเฉพาะ น.ส.ย้งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ไม่ทำตามสัญญาประชาคมที่ให้ไว้ทั้งเรื่องการทุจริตโครงการจ้ำนห้ข้่าว และความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินอื่นๆ ตลอด จนเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจ้ำนวนหนึ่ง อาทิ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกฯ และ รุมว.การต้งประเทศ เป็นต้น

รายงานจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า กรมการค้าต้งประเทศได้ประกาศจ้ำนห้ข้่าวสารในสต็อกรัฐบาลผ่านเว็บไซต์กรมด้วยวิธียื่นขอเสนอราคาซื้อแล้วโดยเป็นข้่าวจากโครงการรับจ้ำนห้ข้่าวเปลือกน้ปี ปีการผลิต 2554/2555, น้ปี 2555 และน้ปี 2555/2556 (รอบ 1) รุมทั้งสิ้น 452,537 ตัน แบ่งเป็นข้่าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 และปลายข้่าวขาวเอวันเลิศ รุม 300,275 ตัน (แบบยกคลัง) เพื่อจ้ำนห้ข้่าวในประเทศ และ/หรือส่งออกต้งประเทศ และข้่าวขาว 5% รุม 152,262 ตัน (แบบยกคลัง) เพื่อส่งออกต้งประเทศ โดยข้่าวที่จะขายทั้ง 2 ลีดดให้เสนอราคาซื้อ ณ หน้าคลังสินค้าที่ขอซื้อเป็นเงินบาท และกำหนดให้ยื่นขอเสนอราคาซื้อข้่าวสารในสต็อกต่ออธิบดีกรมการค้าต้งประเทศ ในวันที่ 19 พ.ย. เวลา 09.00-16.30 น. ณ สำนักบริหารการค้าข้่าว ชั้น 9 กรมการค้าต้งประเทศ

แหล่งข้่าวจากกระทรวงพาณิชย์เผยว่า ภาวะตลาดข้่าวในปัจจุบันย้งซบเซา อาจทำให้ผู้สนใจเสนอซื้อข้่าวสารในสต็อกเสนอราคาซื้อไม่สูงมาก และอาจมีผลให้รัฐบาลขาดทุนมาก แต่กรมการค้าข้่าว จ้ำนป้ต้งเปิดประมูลข้่าว ตามมติขงคณะกรรมการนโยบายข้่าวแห่งชาติ (กขช.) และเชื่อว่าการระบายจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้่าวในตลาดมากนัก

จ้ำนนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้่าวไทย กล้่าวว่า การเปิดประมูลข้่าวครั้งนี้ น่าจะมีผู้เสนอราคาซื้อไม่มากนัก เพราะตลาดมีข้่าวอยู่มาก เนื่องจากเป็นช่วงการเก็บเกี่ยวข้่าวฤดูกาลใหม่ อีกทั้งในการรับจ้ำนห้ข้่าวเปลือกน้ปี 2556/2557 (รอบ 1) รัฐบาลจ้ำนกัตวงเงนรับจ้ำนห้ข้่าวไม่เกินรายละ 350,000 บาท จึงทำให้มีข้่าวไหลเข้าสู่ตลาดปกติมากขึ้น และการที่รัฐบาลเร่งระบายข้่าวออกอย่งต่อเนื่อง เพื่อนำเงนไปใช้ในโครงการรับจ้ำนห้ข้่าวเปลือกน้ปี 2556/2557 ทำให้ผู้ซื้อไม่รู้สึกว้าราคาจะมีแนวโน้มดีขึ้น จึงรอดูสถานการณ์ ไม่ผลิผลลามซื้อ ทั้งที่ราคาข้่าวขาวขงไทยห่างจากเวียดนามต้งละ 10-15 ดอลลาร์เท่านั้น

"ผู้ซื้อต้งชาติเห็นว้ารัฐบาลไทยมีแรงกดดันต้งขายข้่าวใน สต็อกเพื่อเอาเงนมาใช้รับจ้ำนห้ข้่าวฤดูกาลใหม่ เพราะรัฐบาลไม่มีเงน รุมถึงผลผลิตในตลาดเพิ่มขึ้น โดยคาดจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 15% หรือ 37-38

ล้านตันข้าวเปลือก จากปีก่อนที่ 36 ล้านตัน และการจำกัดวงเงินรับจำนำไม่เกิน 350,000 บาท จึงมีข้าวไหลเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ผู้ซื้อจึงไม่เร่งรีบซื้อ และถ้ามีผู้สนใจก็น่าจะให้ราคาต่ำกว่าราคาตลาดด้วยซ้ำ เพราะข้าวที่เปิดขายครั้งนี้คุณภาพไม่ค่อยดี เป็นข้าวเหลือๆ จากที่ขายให้ผู้ส่งออกไปก่อนหน้านี้แล้ว" นายชูเกียรติเผย

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-14 พ.ย. 2556 มีจำนวน 142,265 ตัน มูลค่า 60.023 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 41.3% และมูลค่าลดลง 47.1% เมื่อเทียบกับช่วงวันที่ 1-14 พ.ย. 2555 ที่ส่งออกได้จำนวน 242,340 ตัน มูลค่า 113.458 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 14 พ.ย. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 5.876 ล้านตัน มูลค่า 2.526 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 12.6% และมูลค่าลดลง 15.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 6.726 ล้านตัน มูลค่า 2.99 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2556 (มกราคม – ตุลาคม) กัมพูชาส่งออกข้าวสารรวม 294,154 ตัน เพิ่มขึ้น 101.19% หรือเพิ่มขึ้น 147,954 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (หรือคิดเป็นสัดส่วน 58.8% ของปริมาณการส่งออกรวมที่ตั้งไว้ในปี 2556 จำนวน 5 แสนตัน) โดยตลาดส่งออกข้าวหลัก คือ ไปแลนต์ จำนวน 49,707 ตัน รองลงมาได้แก่ ฝรั่งเศส มาเลเซีย ไทย เนเธอร์แลนด์ และจีน ทั้งนี้ ราคาส่งออกข้าวในเดือนตุลาคม 2556 ข้าวหอมมะลิ 5% ราคาตันละ 925 เหรียญสหรัฐ ส่วนข้าวแสนหอม และข้าวขาว 5% มีราคาสูงขึ้นประมาณตันละ 5 – 10 เหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ กองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเกษตร (IFAD) ผ่านเงินช่วยเหลือของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ริเริ่มโครงการช่วยเหลือชาวนาในต่างจังหวัดของประเทศกัมพูชาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับการทำนาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 2 ปี ครอบคลุมชาวนาและผู้ประกอบการใน 5 จังหวัด โดยขั้นต้นจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าพบเกษตรกรรายย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูลการเพาะปลูก จากนั้นสร้างเครือข่ายโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำเชิงเทคนิคในการเพาะปลูกรวมทั้งการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ชาวนาได้รับประโยชน์ทั้งเรื่องของผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นและการบริการเชิงเทคนิค ซึ่งส่วนหนึ่งจะช่วยดึงดูดให้แรงงานคนหนุ่มสาวในต่างจังหวัดอยู่ทำการเกษตรมากขึ้น

ที่มา [ศร.พนมเปญ ประเทศกัมพูชา](#)

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) คาดว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีกประมาณ 500,000 ตันจากประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา ภายในสิ้นปีนี้ หลังจากที่สต็อกข้าวมีจำนวนลดลง เพราะผลผลิตได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน (Haiyan) เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยสภาองค์การอาหารแห่งชาติ (The NFA Council) ได้อนุมัติให้มีการนำเข้าข้าวเพิ่มแล้ว เพื่อที่จะเพิ่มสต็อกข้าวในประเทศให้มากขึ้น

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agriculture Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ต.ค. มีจำนวน 1.77 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 52 วัน ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 90 วัน) ลดลง 11.4% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 15.8% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา โดย

สต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) มีจำนวนประมาณ 390,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 22%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 11 วัน)

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือน ต.ค. ที่ผ่านมา มาจนถึงวันที่ 14 พ.ย. (ปีการผลิต 2013/14) รัฐบาลจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 15.3 ล้านตัน โดยแคว้น Punjab สามารถจัดหาได้มากที่สุดจำนวน 11.7 ล้านตัน ตามด้วยแคว้น Haryana จำนวน 3.5 ล้านตัน

มีรายงานว่า สภาพอากาศที่แปรปรวนในปีนี้อาจส่งผลให้ อินเดียผลิตข้าวได้เพียง 100 ล้านตัน ลดลงจาก 105 ล้านตัน หรือลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยข้าวอินเดีย (India's Central Rice Research Institute: CRRRI) ประมาณการว่า มีข้าวในรัฐโอริสสาได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนไพลิน ประมาณ 1 ล้านตัน และยอดความเสียหายจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ หากรวมความเสียหายจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มมากขึ้นในแคว้น Punjab และแคว้น Haryana อันเป็นอิทธิพลจากพายุไซโคลนไพลินเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ สื่อท้องถิ่นยังคาดการณ์ว่า ในปีนี้ ปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่มีแนวโน้มลดลงในพื้นที่ด้านตะวันออกของอินเดีย เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งกว่าปกติระหว่างฤดูการเพาะปลูก ทั้งนี้ ผู้ค้าข้าวในอินเดียกล่าวเพิ่มเติมว่า ราคาข้าวในตลาดอยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ลดลง และคาดหวังว่า ราคาส่งออกข้าวของอินเดียจะปรับตัวสูงขึ้นในเดือนธันวาคม

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาที่จะเพิ่มเพดานการนำเข้าข้าวจากสหรัฐฯเพิ่มขึ้นในระบบโควตารายประเทศ (The country specific quota; CSQ) ภายใต้ระบบการนำเข้าขั้นต่ำ (The minimum access volume; MAV) ตามกรอบขององค์การการค้าโลก เพื่อให้การเจรจาเรื่องการค้าเสรีการค้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (the Trans-Pacific Partnership negotiations; TPP) ของทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น

ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นมีข้อตกลงที่จะต้องนำเข้าข้าวตามกรอบของ WTO ปีละ 682,000 ตัน ซึ่งกำหนดโควตารายประเทศสำหรับสหรัฐฯจำนวน 360,000 ตัน และออสเตรเลียจำนวน 60,000 ตัน ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของ TPP แล้ว ส่วนประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ TPP ที่ได้รับโควตารายประเทศคือ จีน และไทย

แหล่งข่าวระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นอาจจะเพิ่มโควตารายประเทศ (CSQ) ให้แก่สหรัฐฯ โดยที่จะไม่เพิ่มโควตารวมที่นำเข้าภายใต้ระบบการนำเข้าขั้นต่ำ (MAV) ซึ่งกำหนดไว้ที่ปีละ 682,000 ตัน ซึ่งหากเป็นไปตามนี้อาจเป็นไปได้ว่า ญี่ปุ่นจะต้องปรับลดโควตารายประเทศของประเทศอื่น เช่น จีน หรือไทย เพื่อนำโควตาส่วนนั้นมาเพิ่มให้แก่สหรัฐฯ

ที่มา Oryza.com

จีน

ศูนย์ข้อมูลธัญพืชและน้ำมันแห่งชาติ (China National Grain and Oils Information Center: CNGOIC) คาดการณ์ว่า ในปี 2013/14 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) จีนจะนำเข้าข้าว สูงถึง 5 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวในประเทศลดลงขณะที่ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการที่ราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้จีนนำเข้าข้าวมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ การปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ในครั้งนี้เป็นการปรับเพิ่มจากตัวเลขประมาณการจากเดิม 4 ล้านตัน หรือปรับเพิ่มขึ้น 25% และสูงกว่าตัวเลขประมาณการโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ซึ่งรายงานไว้ที่ 3.4 ล้าน

ตันถึง 47% โดยในปี 2012/13 จีนนำเข้าข้าวประมาณ 3.2 ล้านตัน หรือประมาณ 6 เท่าของปริมาณนำเข้าในปี 2010/11 ที่มีการนำเข้าประมาณ 540,000 ตัน ในปีที่ผ่านมา สภาพอากาศที่แห้งแล้งในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวและภาวะอุทกภัยในหลายพื้นที่ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวของจีน โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐ ได้ปรับลดตัวเลขประมาณการผลิตปี 2013/14 ลง 1 ล้านตัน

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เจิ้งโจว (The Zhengzhou Commodity Exchange; ZCE) ระบุว่า สัญญาล่วงหน้าข้าวเมล็ดสั้นพันธุ์จาปอนิกา (Japonica (short grain) rice paddy) ได้เปิดตัวที่ซื้อขายที่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เจิ้งโจวเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการกำหนดราคาอ้างอิงที่ 3,050 หยวนต่อตัน (ประมาณ 497 เหรียญสหรัฐต่อตัน) โดยสัญญาข้าวพันธุ์ดังกล่าว จะมีหน่วยการซื้อขายที่ 20 ตันต่อล็อต และมาร์จิ้นการซื้อขายขั้นต่ำคือ 5% ของมูลค่าสัญญา เมื่อพิจารณาจากราคาข้าวพันธุ์จาปอนิกาในปัจจุบันที่ 3,000 หยวนต่อตัน (ประมาณ 489 เหรียญสหรัฐต่อตัน) สัญญาข้าวพันธุ์จาปอนิกา 1 ล็อตจึงจะมีการซื้อขายอยู่ที่ราว 60,000 หยวนต่อตัน

[ที่มา สำนักข่าวซินหัว](#)

อิหร่าน

องค์การส่งเสริมการค้าของอิหร่าน (The Trade Promotion Organization of Iran) รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปีปฏิทินของอิหร่าน (The current Iranian calendar year) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา อิหร่านนำเข้าข้าวคิดเป็นมูลค่า 5.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการนำเข้าจากประเทศอินเดียคิดเป็นมูลค่า 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](#)

บราซิล

บริษัทธัญพืชแห่งชาติ (National Grains Supply Company; Conab) ได้คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในปีการผลิต 2012/13 จะมีจำนวนประมาณ 12.15 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% จากคาดการณ์เมื่อเดือน ต.ค. และเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากประมาณการณ์ในปีการผลิต 2011/12 ที่มีจำนวน 11.6 ล้านตัน ทั้งนี้สาเหตุที่คาดการณ์ว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เพราะมีสภาพการเพาะปลูกในเขตภาคกลางตอนใต้ที่ดีขึ้น โดยคาดว่าในเขตดังกล่าวจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 10.32 ล้านตันเพิ่มขึ้นประมาณ 4% จากปีการผลิตที่ผ่านมา

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) คาดหมายว่า ผลผลิตในปีการผลิต 2013/14 จะมีจำนวนประมาณ 8.2 ล้านตันข้าวสาร หรือประมาณ 12.06 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 2%

[ที่มา Oryza.com](#)

สหรัฐอเมริกา

ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2556 สหรัฐอเมริกานำเข้าข้าวจากทั่วโลก มูลค่า 469.30 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 12.47% โดยนำเข้าจากไทยเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 294.13 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 62.67% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 7.75% รองลงมาคืออินเดีย มูลค่า 102.65 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 21.87% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 15.58% ปากีสถานเป็นลำดับที่สามมูลค่า 21.42 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 4.56% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 51.84%

สหรัฐอเมริกามีความต้องการในการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการนำเข้าในเดือน ส.ค. พบว่าข้าวไทยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ขยายตัวถึง 7.75% นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น Thai Restaurant Week ก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคตระหนัก และเชื่อมั่นว่าข้าวคุณภาพดีควรมาจากไทย ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ดังกล่าวช่วยกระตุ้นให้ผู้นำเข้าสนใจที่จะนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นตามลำดับ

[ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นครลอสแอนเจลิส](#)